

ทีเอ็มบี ทัท (TMB TOUCH) ส่งภาพยนตร์โฆษณา ล่าสุด ภายใต้แนวคิด “ยิ่งทัท ยิ่งได้มากกว่า”



ทีเอ็มบี ทัท (TMB TOUCH) ส่งภาพยนตร์โฆษณาล่าสุด ภายใต้แนวคิด “ยิ่งทัท ยิ่งได้มากกว่า” ชูจุดเด่นเป็นมากกว่าโมบายแบงก์กิ้ง แอปฯ ให้คุณได้มากกว่าแบบเหินือความคาดหมายในทุกวัน

ทีเอ็มบี ทัท (TMB TOUCH) เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา ชุดใหม่ “ยิ่งทัท ยิ่งได้มากกว่า” ดอกย้า ทีเอ็มบี ทัท โมบายแบงก์กิ้ง แอปพลิเคชัน ที่ไม่ใช่เป็นเพียงแอปที่ใช้โอน เดิมเงิน หรือจ่ายบิล ทั่วไป แต่ยังให้สิทธิประโยชน์ที่ตอบสนองด้านไลฟ์สไตล์เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ที่มากกว่าจากคะแนน WOW เพื่อใช้แลกของรางวัลโดนใจ เหินือความคาดหมายในทุกๆวัน สอดคล้องกับแนวคิดลูกค้าทีเอ็มบีต้องได้มากกว่า โดยในครั้งนี้สำหรับทีเอ็มบี ทัท (TMB TOUCH) ซึ่งจะเปรียบเสมือนประตูที่จะพาคุณเข้าสู่พื้นที่แห่งสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เหินือความคาดหมาย ด้วยคะแนน WOW ที่ได้รับจากการทำธุรกรรมตามปกติ โดยคะแนนสะสมที่ได้รับก็สามารถเพื่อนำไปสร้างสิ่งมหัศจรรย์ด้วยตัวคุณเองได้ในทุกวัน โดยสิทธิประโยชน์จากคะแนนสะสมที่ได้รับจากการทำธุรกรรมผ่านทีเอ็มบี ทัท (TMB TOUCH) นั้น ครอบคลุมทั้งบัญชีเพื่อใช้ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี (TMB All Free) บัญชีเพื่อออม ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์ (TMB No Fixed) และบัญชี ทีเอ็มบี เซฟวิ่ง แคร่ (TMB Savings Care)

ภาพยนตร์โฆษณาล่าสุด “ยิ่งทัท ยิ่งได้มากกว่า” ความยาว 30 วินาที เป็นโฆษณาที่นำเสนอถึงสิทธิประโยชน์ของทีเอ็มบี ทัท (TMB TOUCH) และคะแนน WOW ที่มีเพียงลูกค้าทีเอ็มบีเท่านั้นที่จะสัมผัสได้ถึงสิ่งที่ได้รับมากกว่า โดยผลงานชิ้นนี้สร้างสรรค์โดยครีเอทีฟเอเจนซี Y&R หวังสื่อสารดอกย้าว่าทีเอ็มบี ทัท (TMB TOUCH) โมบายแบงก์กิ้ง แอปพลิเคชันของทีเอ็มบี เป็นแอปพลิเคชันที่ให้ลูกค้าได้รับสิทธิประโยชน์ที่หลากหลายมากมายอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสะสมคะแนน WOW ที่ลูกค้าทำธุรกรรมผ่านทีเอ็มบี ทัท (TMB TOUCH) ดอกย้าแนวคิด Make THE Difference และบัญชีทีเอ็มบีเท่านั้นที่ให้คุณได้มากกว่า (Everyday Everyone Get MORE with TMB)

ภาพยนตร์โฆษณาชิ้นนี้ดำเนินเรื่องโดยการแสดงให้เห็นถึง การที่ลูกค้าของทีเอ็มบี จะได้รับสิทธิประโยชน์คุ่มค่ามากมายจากการใช้คะแนน WOW แลกรับของรางวัล เปรียบเสมือนชายหนุ่มมีเวทมนตร์เสกของรางวัลได้โดยง่าย เริ่มจากชายหนุ่มตัวแทนลูกค้าทีเอ็มบีใช้แอปพลิเคชัน ทีเอ็มบี ทัท (TMB TOUCH) ในการทำธุรกรรมแต่ละครั้งก็จะได้รับคะแนน WOW เข้ามาสะสมทันที ซึ่งสามารถนำคะแนน WOW แลกรับของตามความชอบและไลฟ์สไตล์ของตนเองไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์ทั่วไปอาทิ อาหารและเครื่องดื่ม หรือใช้คะแนน WOW แลกบัตรชมภาพยนตร์ โดยชายหนุ่มเขย่าออกมาจากโทรศัพท์มือถือและไปกับหญิงสาว หรือแม้แต่ใช้คะแนน WOW แลกตัวเครื่องบิน โดยชาย

หนุ่มหิบบอกมาจากจอภาพยนตร์แล้วพาหญิงสาวไปนั่งด้วยกัน และจบด้วยการที่ชายหนุ่มสร้างความประทับใจให้หญิงสาวด้วยการเสกของรางวัลจากการโยนเหรียญ WOW ออกจากโทรศัพท์ที่ไปให้ แสดงให้เห็นความพิเศษของการใช้ทีเอ็มบี ทัท (TMB TOUCH) ยิ่งทัท ยิ่งได้มากกว่า ติดตามชมภาพยนตร์โฆษณา “ยิ่งทัท ยิ่งได้มากกว่า” ได้แล้ววันนี้ ทั้งทางโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ และที่ www.facebook.com/tmb